

Số: /SYT-VND

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 7 năm 2024

V/v trả lời phản ánh trên Hue-S liên  
quan giá bán thuốc tại Nhà thuốc Bệnh  
viện thành phố Huế

Kính gửi: .....

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin phản ánh từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh Hue-S gửi kiến nghị kiểm tra giá thuốc tại Trung tâm Y tế thành phố Huế (Nhà thuốc Bệnh viện thành phố). Phản ánh kèm hình ảnh chai thuốc dịch truyền Ciprofloxacin Kabi số lô 86QMG038; hạn dùng 06/12/2025 và ảnh chụp màn hình máy tính thông tin bán thuốc kèm dây truyền dịch.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Hue-S chuyển đến, Sở Y tế đã giao Phòng Nghiệp vụ Dược, phối hợp Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra phản ánh.

Sáng ngày 27/6/2024. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Huế và thực hiện kiểm tra đột xuất nhà thuốc Bệnh viện thành phố trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Huế.

Tại thời điểm kiểm tra nhà thuốc có đầy đủ cơ sở pháp lý hoạt động gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số: 2268/ĐKKDD-TTH ngày 30/8/2023 và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số: 252/2023/GPP ngày 30/8/2023 do Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. Nhà thuốc đảm bảo các yêu cầu về bảo quản và bán thuốc.

Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà thuốc cung cấp hóa đơn mua mặt hàng thuốc Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml như phản ánh. Nhà thuốc cung cấp 01 hóa đơn mua hàng từ Công ty TNHH Dược phẩm CNP 05 chai thuốc Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml số lô 86QMG038; hạn dùng 06/12/2025 (đúng thông tin với chai thuốc phản ánh trên Hue-S) với giá mua (có thuế VAT) là 50.000đ/chai. Với giá mua này nhà thuốc chỉ được bán với giá tối đa là 53.500đ/chai (lợi nhuận 7%). Tuy nhiên nhà thuốc đã bán cho người nhà bệnh nhân với giá 60.000đ/chai. Giá bán trên đã vượt quá quy định của nhà nước về thặng số bán lẻ tại nhà thuốc bệnh viện.

Với câu hỏi của đoàn kiểm tra: tại sao giá bán loại dịch truyền này của Nhà thuốc cao hơn nhiều so với giá của một số cơ sở kinh doanh dược khác. Nhà thuốc giải trình do giá nhập đầu vào cao, thời điểm nhập thuốc khan hiếm trên thị trường và là loại thuốc dùng cho bệnh nhân nặng, cấp cứu không sử dụng phổ biến. Nhà thuốc cũng đã nhầm lẫn trong việc áp dụng thặng số bán lẻ cho loại thuốc có giá trị 50.000đ.

Đoàn kiểm tra đề nghị Nhà thuốc tìm kiếm thông tin liên hệ với người phản ánh (qua người nhà đang điều trị nội viện tại Trung tâm Y tế thành phố

Huế đã sử dụng loại thuốc trên) để hoàn trả lại số tiền chênh lệch do Nhà thuốc đã bán cao hơn quy định cho người nhà bệnh nhân. Báo cáo lại kết quả với đoàn kiểm tra của Sở Y tế. Người phản ánh theo dõi kết quả thực hiện của đại diện Nhà thuốc.

Nhà thuốc cũng đã cam kết không vi phạm lại các quy định kể từ ngày đoàn đến kiểm tra.

Sở Y tế trân trọng cảm ơn sự phản ánh của ông (bà)./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban giám đốc (*báo cáo*);
- Thanh tra (*phối hợp*);
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Viết Bắc**